



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 7 มีนาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. ราคาดี!เกษตรกรตก-เลยแห่ปลูกข้าวโพดแฉะรัฐสกัดลักลอบนำเข้า....	แนวหน้า
2. ภาพข่าว: ประชุมแอปเตอร์	แนวหน้า
3. PTTร่วมมือกระทรวงเกษตรฯ ผุดโครงการNGV Marketplace	ข่าวหุ้น
4. คอล้มัน: ข้าวสั้น: ศาลรับไต่สวนสาว ธกส.ถูกย้ายมิชอบ	ไทยโพสต์
5. 'ชวน'ลุยช่วยผู้สมัครส.ส.เขต3สระบุรีหาเสียง	เดลินิวส์
6. 17จว.เหนือ-อีสานแล้งจัด นอกชลประทานอ่วม	แนวหน้า
7. วิกฤตแล้งสุดเศรษฐกิจ	โพสต์ทูเดย์
8. 'กฤษฎา'เร่งส.ป.ก.พัฒนาพื้นที่คทช.	มติชน
9. เลย์แล้งจัดในรอบ32ปี "อ่างน้ำหมาน"แหล่งผลิตน้ำประปาแห้งขอด	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
10. กบง.ตั้งคณะทำงานศึกษาลอยตัวเอ็นจีวี	ข่าวสด
11. 'กัญจนา' นำทีมชทพ. บุกหาเสียงถิ่นลุงกำนัน	คมชัดลึก
12. เหนือ-อีสานแล้งหนัก 17จังหวัดน่าเป็นห่วง	สยามรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 13828 หน้า : 17 (ล่าง)

หัวข้อข่าว : ราคาดี!เกษตรกรตาก-เลยแห่ปลูกข้าวโพดและรัฐสกัดลักลอบนำเข้าจากปท.เพื่อนบ้าน

ราคาดี!เกษตรกรตาก-เลยแห่ปลูกข้าวโพด และรัฐสกัดลักลอบนำเข้าจากปท.เพื่อนบ้าน

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)เปิดเผยถึงการลงทุนที่ติดตามสถานการณ์ผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจ.ตาก และเลย แหล่งผลิตสำคัญของประเทศ โดยสถานการณ์การผลิตและการตลาด ปี 2562 (ปีเพาะปลูก 2561/62) ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่า จ.ตาก มีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 553,954 ไร่ ผลผลิต 404,896 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.95 และร้อยละ 1.23 ตามลำดับ จ.เลยมีเนื้อที่เพาะปลูก 527,756 ไร่ ผลผลิต 371,201 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.25 และร้อยละ 2.38 ตามลำดับ โดยทั้งเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาปีที่ผ่านมาสูงใจให้เกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูก ประกอบกับภาครัฐดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐสนับสนุนปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ตามแนวทางการตลาดนำการผลิต

ด้านราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งสองจังหวัด อยู่ในเกณฑ์ โดยราคา จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พบว่าจ.ตาก ความชื้น 14.5% ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 8.37 บาท และความชื้นเกิน 14.5% กิโลกรัมละ 7.27 บาท จังหวัดเลย ความชื้น 14.5% กิโลกรัมละ 8.05 บาท และความชื้นเกิน 14.5% กิโลกรัมละ 6.06 บาท

สำหรับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 2 หลังนา (พฤศจิกายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562) ในจ.ตากและจ.เลย พร้อมออกสู่ตลาดช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2562 โดยคาดว่าราคาเกษตรกรขายได้มีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นผลสืบเนื่องมาจากการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม มีภาคเอกชนเข้ามาช่วยรับซื้อผลผลิตแน่นอน

อย่างไรก็ตาม รัฐควรมีมาตรการป้องกันการลักลอบนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้กระทบราคาข้าวโพดในประเทศ โดยเฉพาะจ.ตาก และเลย ซึ่งมีแนวชายแดนติดประเทศเมียนมาและสปป.ลาว ทั้งนี้ ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกลาดตระเวนพื้นที่ตามแนวชายแดนตลอด 24 ชั่วโมง และเดือนผู้ประกอบการห้ามลักลอบนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาภายในประเทศเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
หัวข้อข่าว : ภาพข่าว: ประชุมแอปเตอร์

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562
ฉบับที่ : 13828 หน้า : 17 (ซ้าย)



ประชุมแอปเตอร์ : นายชาญพิทยา ฉิมพาลี ผู้จัดการทั่วไปของสำนักเลขานุการองค์การสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (แอปเตอร์) พร้อมผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม ร่วมประชุมประจำปีของคณะกรรมการแอปเตอร์ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ ณ เมืองปูตราจายา ประเทศมาเลเซีย โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมครั้งนี้

PTTร่วมมือกระทรวงเกษตรฯ ผุดโครงการNGV Marketplace

PTT ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรฯ เปิดโครงการ NGV Marketplace เพื่อรองรับการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร ผ่านสถานีบริการ NGV ปตท. ประเดิมแห่งแรกที่ชลบุรี หวังยกระดับการเกษตร 4.0 สอดรับยุทธศาสตร์พระพิรุณ จ่อขยายเพิ่มเป็น 10 แห่งในอนาคต

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ และเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ NGV Marketplace ตามแผนยุทธศาสตร์ระดับการเกษตร 4.0 เพื่อพัฒนาของทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ผ่านสถานีบริการ NGV ปตท. และส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อน Digital Economy ด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับเกษตรกรทั่วประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านสินค้าเกษตร ด้วยนโยบายตลาดนำการผลิต และส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อน Digital Economy ของประเทศ มุ่งเน้นความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยิ่งขึ้น

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTT เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรที่เป็นต้นแบบของการริเริ่มซื้อขาย และกระจาย



นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

สินค้าทางกายภาพให้เกิดกลไกในการขับเคลื่อน และพัฒนากระบวนการเหล่านี้ไปสู่การใช้ Digital Platform ส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย

โดยภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิต เพื่อการพัฒนาประเทศอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการดำเนินงาน 3 P-People Planet Prosperity ของ ปตท. ที่จะดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของชาติ

สำหรับความร่วมมือดังกล่าว บริษัทมีความมุ่งมั่นในแผนการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่เกษตรกร ผ่านการบูรณาการในทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน เกษตรกร ตลาดการค้า หน่วยงน

ของรัฐ และการขนส่ง ในการรวบรวมสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรอง โดยใช้สถานีบริการ NGV และผู้ประกอบการที่มีความพร้อม ทำหน้าที่เป็นร้านจำหน่าย และเป็นศูนย์รวบรวมสินค้าเกษตร เพื่อกระจายสู่ผู้บริโภคในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วถึง

ขณะที่มีเป้าหมายให้สามารถนำรูปแบบและระบบการค้าเงินงาน market place ในสถานีบริการ NGV ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมตามปัจจัยของแต่ละพื้นที่ และต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรแปรรูป หรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ระยะแรกจะเริ่มต้นสาขาแรกที่สถานีบริการ NGV จังหวัดชลบุรีก่อน หลังจากนั้นจะประเมินถึงความต้องการแล้วขยายเป็น 10 แห่งในอนาคต โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในการขยายการให้บริการในพื้นที่สถานีบริการ NGV ที่มีศักยภาพ

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการริเริ่มโครงการสร้างพื้นฐานรองรับทั้งด้านการขนส่ง คลังสินค้า และการเชื่อมโยงสินค้าระหว่างตลาดกลางสินค้าเกษตรทั่วภูมิภาค เริ่มต้นจากพื้นที่นำร่องเครือข่ายผู้บริโภคในเขต อ.บ้านบึง และ อ.เมือง จ.ชลบุรี ได้แก่ กรมทหารราบที่ 21 รอ. โรงงาน และสถาบันการศึกษาในเมืองบ้านสวน โดยใช้สถานีบริการ NGV ปตท. เป็นจุดรองรับการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง ถือเป็นยกระดับการเกษตร ของประเทศไทยสู่ยุค 4.0 ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ระดับการเกษตรดิจิทัล (ยุทธศาสตร์พระพิรุณ) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ■



ศาลรับไต่สวนสาว ธกส.ถูกย้ายมิชอบ

กรุงเทพฯ ● ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถนนนครไชยศรี ศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริต ในชั้นตรวจฟ้องคดี หมายเลขดำ อท.416/2561 ที่ น.ส.ชญาดา ตระกูลรุ่งโรจน์ พนักงานวิเคราะห์งานสินเชื่อ กลุ่มเพื่อการบริหาร สังกัดฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายลักษณะน์ วจนาวันซ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นผู้จัดการ ธ.ก.ส., นายสมบุญ ดาศรี ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธ.ก.ส., นายโชค น้อยศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ธ.ก.ส. และนายสุรพงศ์ นิลพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ โดยอุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น พิพากษายกคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องโจทก์ และมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี โดยนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 11 ก.ย.2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

'ชวน' ลุยช่วยผู้สมัครส.ส.เขต 3 สระบุรีหาเสียง



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ จ.สระบุรี นายชวน หลีกภัย ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ และ ดร.ชูศักดิ์ จิริงพานิช ผู้สมัคร ส.ส. เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ จ.สระบุรี ลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงในเขต อ.หนองแค โดยออกเดินทางจากอุสหกิจ ถนนพหลโยธิน (จากเข้าสระบุรี) หมู่ 11 ต.หนองไผ่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี ก่อนไปเริ่มตั้งขบวนบริเวณหน้าเทศบาล ไล่ตัส สาขาตลาดหนองแค ถนนพหลโยธิน (จากเข้า กทม.) โดยขึ้นรถกระจายเสียงเดินทางรณรงค์หาเสียงตามเส้นทางเลียบคลองระพีพัฒน์ฝั่งซ้าย และได้ลงเดินเท้ารณรงค์หาเสียงที่ตลาดคลอง 13 หรือตลาดสระที่พัฒน์ ต.หนองแค อ.หนองแค มีพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับแบบชื่นมื่นมีทั้งทอดหอมธูปถัวยรูบอมพวงมาลัยให้

จากนั้นได้เดินเข้าไปในตลาดสดมีประชาชนที่มาจับจ่ายในตลาดให้ความสนใจ นายชวน หลีกภัย ได้ปราศรัยบนรถพูดถึงเงินผู้สูงอายุที่ผ่านมานั้นเป็นผลงานของพรรคสมัยเป็นรัฐบาลจากการเริ่มต้น 300 บาทต่อเดือน ต่อมาได้รับเพิ่มเป็น 500 บาท ถ้าพี่น้องเลือกพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปเป็นรัฐบาลตามนโยบายเพิ่มให้เป็น 1,000 บาท ทุกคนเท่า ๆ กันและฝากถึงพี่น้องว่าสมัยหนึ่งชาวหนองแคเคยมีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรเป็นคนของอำเภอหนองแคจึงได้ฝากผู้สมัครเขต 3 ไว้ให้ประชาชนเลือกจะได้เป็นรัฐมนตรีในอนาคตในฐานะสมาชิกประชาธิปัตย์.

17จว.เหนือ-อีสานแล้งจัด

นอกชลประทานอ่วม จัดเวรแจกน้ำแก้ขัด กรมชลฯยันมีน้ำพอ

รบ.ห่วงภัยแล้ง 17 จังหวัด
เหนือ-อีสาน โดยเฉพาะนอกเขต
ชลประทาน จัดเวรน้ำพื้นที่อื่น
มาเติมแก้ขัด สทนช.ลดติดตาม

▶ ต่อ : แล้ง - หน้า 10

แล้ง

ปริมาณน้ำแต่ละพื้นที่ กรมชลฯยันมีน้ำ
สำรองพอใช้ถึงต้นน้ำฝน พร้อมสนับสนุน
น้ำให้พื้นที่ขาดแคลน

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พล.อ.ฉัตรชัย
สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง
สถานการณ์ภัยแล้งและปริมาณน้ำในเขื่อน
ขณะนี้ว่า ตนแจ้งเตือนในที่ประชุมคณะ
รัฐมนตรี (ครม.) ไปแล้ว เพราะอากาศ
ร้อนเร็ว สิ่งที่น่าห่วงคือ พื้นที่นอกเขต
ชลประทาน แต่ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ปรับแผนเพาะปลูก เพื่อลดความ
เสียหาย และจากนี้ต้องไปดูว่าน้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภคจะเป็นอย่างไร โดยสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ติดตาม
สถานการณ์ใกล้ชิด บางพื้นที่อาจต้องดึงน้ำ
จากพื้นที่อื่นมาช่วย ส่วนในเขตชลประทาน
ยังพอดูแลได้ แต่ทั้งหมดนี้ กระทรวงเกษตรฯ
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท้องถิ่น
ต้องวางแผนรับมือ

ทั้งนี้ เท่าที่ดูสถานการณ์ในเขต
ชลประทาน น้ำสำหรับอุปโภคยังไม่เป็น

ปัญหา เราหาทางช่วยเหลือได้ แต่ที่จะเป็น
ปัญหาคือ ภาคการเกษตรซึ่งเรื่องนี้คงต้องไป
ปรับระบบการปลูกพืช อย่างไรก็ดีตาม พื้นที่
ที่น่าเป็นห่วงที่สุดขณะนี้ มี 17 จังหวัด ใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หลังจากนี้จะให้สทนช. ชี้แจงสถานการณ์
ภาพรวม และคาดว่าจะผ่านเข้าเดือนพฤษภาคม
วันเดียวกัน นายสมเกียรติ ประจำวงษ์
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
เป็นประธานประชุมคณะทำงานอำนวยการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2562
ร่วมกับนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดี
กรมชลประทาน พร้อมด้วยตัวแทนจากกรม
อุษณิษยวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตาม
ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ มาตรการ
ป้องกันและแก้ปัญหาของแต่ละหน่วยงาน
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ กรมชลประทานเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำปัจจุบัน ซึ่งมีปริมาณ
เก็บกักรวมทั้งประเทศ 50,133 ล้านลูกบาศก์
เมตร (ลบ.ม.) แบ่งเป็นปริมาณน้ำใช้การ
26,204 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 50 และ
แหล่งน้ำอื่น 1,138 ล้านลบ.ม. รวมปริมาณ
น้ำที่ใช้การได้ทั่วประเทศ 27,342 ล้าน
ลบ.ม. โดยมีแผนจัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้งที่
23,100 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรไปแล้ว 15,899
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 69 และคงเหลือ
ปริมาณน้ำอีก 7,201 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น
ร้อยละ 31 ซึ่งมีน้ำเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง
และมีน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนปี 2562
อีก 20,140 ล้าน ลบ.ม.

สำหรับแผนบริหารจัดการน้ำและ
การเตรียมความพร้อมพื้นที่ฝักระวังภัยแล้ง
แต่ละพื้นที่นั้น ได้จัดสรรน้ำไว้เพื่ออุปโภค-
บริโภค และรักษาระบบนิเวศ เป็นหลัก และ
ทำการสำรองน้ำบางส่วนไว้ใช้ต้นฤดูฝน ส่วน

ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน กรมชลประทาน
จะสนับสนุนน้ำเป็นครั้งคราว โดยจัดรอบเวร
ส่งน้ำตามความเหมาะสมและความจำเป็น
นอกจากนี้ ยังเตรียมความพร้อมเครื่องมือ
เครื่องจักรให้เข้าช่วยเหลือชาวบ้านได้ทันที

ด้านพล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์
โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก
รัฐมนตรีและรมว.กลาโหม สั่งทุกเหล่าทัพ
ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง คาดว่าปีนี้จะมี
ได้รับผลกระทบวงกว้าง โดยให้ฝักระวัง
และเตรียมรับมือปัญหาไฟป่า และประสาน
การทำงานใกล้ชิดกับสำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยทุกจังหวัด เพื่อ
ประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยง พร้อม
เตรียมกำลังพล อุปกรณ์เข้าช่วยเหลือทันที
โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือเสี่ยงขาดแคลนน้ำ
 อีกทั้งให้กองทัพอากาศประสานกระทรวง
เกษตรฯสนับสนุนอากาศยานสนับสนุน
ปฏิบัติการฝนหลวง ขณะที่สถานการณ์
ภัยแล้งหลายจังหวัดเริ่มวิกฤติ อย่างจ.เลย
โดยนายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่
โครงการชลประทานเลย เพื่อตรวจพื้นที่และ
วางแผนจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
และเพื่อการเกษตร บริเวณแม่น้ำเลย ในอ.
เมืองเลย ซึ่งจังหวัดเตรียมรับมือภัยแล้ง ลด
ความเดือดร้อนและความเสียหาย ให้มาก
ที่สุด โดยโครงการชลประทานเลยได้หารือกับ
การประปาจังหวัดเลย จัดสรรน้ำดิบจาก
แม่น้ำเลยที่ไหลมาจากอ่างน้ำเลย เพื่อสูบน้ำ
ขึ้นมาเป็นน้ำดิบป้อนให้ระบบประปาจังหวัด
เลยวันละ 10,000 ลบ.ม. จนกว่าระดับ
ในอ่างเก็บน้ำหามานมีน้ำมาเติมจนพอผลิต
ประปาได้

A5 **นโยบายเศรษฐกิจ**



แล้งทุบเศรษฐกิจ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมิน ภัยแล้งปี 2562 กระทบจีดีพี 0.1% เสียหาย 1.5 หมื่นล้านบาท เกษตรเดือนชวานาหยุดนาปรัง

วิกฤตแล้งจุดเศรษฐกิจ

คาดเสียหาย 1.53 หมื่นล้านบาท เกษตรฯ ถกด่วนวอร์รูมน้ำวันนี้

โพสต์ทูเดย์ - กสิกรไทยประเมิน ภัยแล้งปี 2562 กระทบจีดีพี 0.1% ขณะที่ “กฤษฎา” เดือนชวานาไม่หยุดนาปรัง ต้องรับความเสี่ยงเอง

รายงานจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ภัยแล้งในปี 2562 ได้เริ่มส่งสัญญาณให้เห็นจากฤดูร้อนที่มาเร็วและนานกว่าทุกปี ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักอยู่ในระดับต่ำ และอาจลากยาวถึงเดือน พ.ค. กระทบในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวนาปรัง และอ้อยเป็นหลัก ในเบื้องต้นที่อาจทำให้เกิดมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 1.53 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 0.1% ของจีดีพี หากรวมผลเสียหายของพืชเกษตรอื่น อาจทำให้มีมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่าที่ประเมินไว้

ทั้งนี้ ภัยแล้งได้ส่งสัญญาณที่มาเร็วและยาวนานกว่าทุกปี ซึ่งสอดคล้องระดับน้ำในเขื่อนที่น้ำเป็นห่วงมากที่สุดภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะกระทบต่อพืชเกษตรสำคัญที่กำลังเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน



กฤษฎา บุญราช

ภาคดังกล่าวคือ ข้าวนาปรัง ซึ่งมีผลผลิตอยู่ในภาคกลางเป็นหลักถึง 47.8% และอ้อย ซึ่งมีผลผลิตอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักถึง 43.5%

อย่างไรก็ตาม อาจไม่ได้ทำให้ราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นมากนัก แต่จะมีผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตที่ลดลง ซึ่งจะมีผลกระทบต่ออยู่ในวงจำกัด เนื่องจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงมีพืชเกษตรเพียงไม่กี่รายการที่ได้รับความเสียหาย

สำหรับสิ่งที่ต้องจับตาคือ ระดับความรุนแรงของสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเดือน เม.ย. ทางเกษตรกรอาจต้องวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำอย่างเหมาะสม

สม หรือเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ใช้น้ำน้อยทดแทนเพื่อเป็นรายได้เสริม

ขณะที่ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้เตรียมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการด้านน้ำ (วอร์รูม) ที่กระทรวงเกษตรฯ ในวันที่ 7 มี.ค. นี้ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ เนื่องจากมีหลายฝ่ายออกมาแสดงความกังวลว่าปีนี้ จะแล้งนานและหนักกว่าหลายปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะประธานวอร์รูม และมีอธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำ เร่งบูรณาการแก้ปัญหา หาแนวทางป้องกันบรรเทาภัยแล้ง ทั้งในแหล่งน้ำธรรมชาติและการขุดเจาะบาดาลรองรับการช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่

“จากข้อมูลของอธิบดีกรมชลประทาน ยืนยันว่าปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีน้ำให้ประชาชนใช้อุปโภค บริโภค ถึงวันที่ 31 ก.ค. ในส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทาน นายกรัฐมนตรี มีความเป็น

หวังต้องติดตามสถานการณ์น้ำทุกพื้นที่
ตั้งนั้นขอให้กรมชลฯ ต้องรายงานกระ
ทรวงเกษตรฯ ทุกวันจันทร์ เพื่อรายงาน
ต่อไปยังนายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกันได้
ให้กรมชลฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งเตรียมคน เครื่องมือ ทำบัญชีแหล่ง
น้ำ เครื่องจักรกลทุกรูปแบบ และรถ
บรรทุกน้ำกรณีต้องช่วยเหลือฉุกเฉิน”
นายเกษฎา กล่าว

นายเกษฎา กล่าวว่า กรณีเกษตรกร
ที่ปลูกข้าวนาปรังอย่างต่อเนื่องและไม่ให้
ความร่วมมือทางราชการที่ขอให้ปลูกพืช
ใช้น้ำน้อย และหยุดปลูกข้าวนั้น ต้องรับ
ความเสี่ยงเองกรณีเกิดความเสียหาย
เนื่องจากภาครัฐจะไม่จ่ายชดเชยช่วย
เหลือตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กำหนด เพราะไม่ใช่เขตภัยพิบัติ

ด้านกรมชลประทานได้วางแผน
การส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งปี 2562
ครอบคลุมทั่วประเทศ 10.46 ล้านไร่ แยก
เป็น ปลูกข้าวนาปรัง 8.03 ล้านไร่ และ
พืชไร่ พืชผัก 2.43 ล้านไร่ เตือนเกษตรกร
ต้องรับความเสี่ยงหากปลูกพืชมากกว่า
ปริมาณน้ำที่มีอยู่ ■

'กฤษฎา'เร่งส.ป.ก.พัฒนาพื้นที่คทช.

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 44 ปี ว่าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นองค์กรหลักของกระทรวงเกษตรฯ ในการจัดหาและดูแลที่ดินเกษตรกรรมสำหรับผู้ไร้ที่ดินทำกินหรือมีที่ทำกินไม่เพียงพอ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้ผู้ที่ได้รับที่ดินมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีรายได้ที่เพียงพอ และมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่โครงการจัดที่ดิน

ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ที่มีขนาด 800-1,000 ไร่ขึ้นไป จึงได้เร่งรัดให้ ส.ป.ก.เข้าไปส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่และส่งเสริมให้ทำการผลิตแบบลดการใช้สารเคมี อาทิ การทำเกษตรปลอดภัยหรือการทำเกษตรอินทรีย์ พร้อมสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์สามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาดได้เองตลอดห่วงโซ่ เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับที่ คทช. ไปแล้วต้องอยู่และตั้งตัวได้ภายใน 3-5 ปีต่อจากนี้ไป

“ขอ ส.ป.ก.ในภูมิภาคปรับการทำงานให้เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ ของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงาน

แก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขอให้มุ่งเน้นการนำที่ดินในเขต ส.ป.ก.35 ล้านไร่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรสูงสุด ซึ่งนับเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน และสนับสนุนให้จัดตั้งในรูปแบบสหกรณ์เพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสม และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการปฏิรูปภาคเกษตรที่เน้นนโยบายตลาดนำการผลิต ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการลดต้นทุนการผลิต สร้างอำนาจต่อรองกับภาคเอกชน และการตั้งจุดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ เป็นต้น” นายกฤษฎากล่าว

เลย์แล้งจัดในรอบ 32 ปี

"อ่างน้ำหมาน" แหล่งผลิตน้ำประปาแห่งขอด

เลย์ - เมืองเลย์แล้งจัดในรอบ 32 ปี อ่างเก็บน้ำหมาน แหล่งผลิตน้ำประปาป้อนคนทั้งเมืองแห่งขอด ชลประทานเร่งสูบน้ำดิบเต็มน้ำทำประปา ทั่ววันขาดแคลนหนักช่วงปลายฤดูแล้ง

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน ต.กกทอง อ.เมืองเลย์ ขณะนี้ระดับน้ำลดต่ำ เนื่องจากน้ำแห้งขาดหนักที่สุดในรอบ 32 ปี นับตั้งแต่สร้างอ่างเก็บน้ำมา ส่งผลให้ชาวบ้านใน 4 หมู่บ้านใน ต.น้ำหมานได้รับผลกระทบ ขณะนี้นักท่องเที่ยวหวาดหวั่นเพราะแหล่งน้ำดิบด้านเกษตรขาดน้ำอย่างหนัก พืชผักยืนต้นรอแห้งตาย

สำหรับอ่างเก็บน้ำหมานเป็นแหล่งน้ำหลักที่ใช้ผลิตน้ำประปาส่งบริการชาวเลย์ หลังประสบปัญหา น้ำแห้งขาด เริ่มกระทบการผลิตน้ำประปา ทางสำนักงานประปาได้หาแหล่งน้ำดิบสำรองเพื่อผลิตน้ำประปาใช้ในอีกไม่กี่เดือน

นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเลย ลงพื้นที่โครงการชลประทานเลยเพื่อตรวจพื้นที่และวางแผนการจัดสรรน้ำเพื่อ



การอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรบริเวณแม่น้ำเลย ซึ่งจังหวัดเลยได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยแล้งเพื่อไม่ให้เกษตรกรประสบภัยพิบัติจากภัยแล้งให้มากที่สุด

นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย ระบุว่า ขณะนี้โครงการชลประทานเลยได้มีการปรึกษากับการประปาจังหวัดเลย เพื่อร่วมกันจัดสรรน้ำดิบจากแหล่งน้ำสายหลัก คือ แม่น้ำเลย ที่ไหลมาจากอ่างน้ำเลย เพื่อสูบน้ำขึ้นมาเป็นน้ำดิบป้อนให้ระบบประปาจังหวัดเลย ผ่านคลองส่งน้ำส่งไปยังบ่อน้ำดิบของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเลยวันละ 10,000 ลูกบาศก์เมตร โดยจะสูบน้ำเพิ่มไปจนกว่าระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำหมาน

จะเพิ่มขึ้น หรือระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำหมานจะมีน้ำฝนเต็มลงมาก

"ตามแผนที่วางไว้ น้ำดิบที่เตรียมสำรองผลิตน้ำประปานั้นจะใช้ได้อีก 2 เดือนข้างหน้าแน่นอน เพราะในหน้าร้อนความต้องการใช้น้ำจะเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้" นายเกรียงไกรกล่าว

ขณะเดียวกัน นางสาววาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ขณะนี้ทางศูนย์ได้เริ่มภารกิจทำฝนหลวงแล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม เป็นต้นมา โดยเน้นเติมน้ำเข้าในเขื่อนหลักและพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค รวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตร ขณะนี้กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยวันที่ 6



มีนาคม ได้ตั้งฐานที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบุรีรัมย์

ฐานจังหวัดอุดรธานีจะดูแลพื้นที่ภาคอีสานตอนบน โดยใช้เครื่องบินของกองทัพอากาศ ส่วนฐานปฏิบัติการที่จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้เครื่องบินคาราแวนจากกรมฝนหลวง และการบินเกษตร เพื่อทำฝนหลวงในพื้นที่อีสานตอนล่าง ขณะนี้แผนการทำฝนหลวงได้เน้นเติมน้ำเชื่อมอนุบาลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากมีปริมาณกักเก็บเหลือน้อย จึงต้องเร่งแก้ไขปัญหามาเป็นการเร่งด่วน

ทั้งนี้ ผลการทำฝนหลวง

สามารถลดปริมาณค่าฝุ่นละอองในอากาศ หลังจากที่ได้มาเปิดฐานปฏิบัติการเฉพาะกิจนั้น สามารถช่วยแก้ปัญหาลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศได้ เนื่องจากเมื่อฝนตกมีการไหลเปลี่ยนของสภาพอากาศ จึงทำให้ขณะนี้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในอากาศของจังหวัดขอนแก่น วัดได้ 51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นค่าที่ลดลงต่อเนื่อง แม้ว่าจะอยู่ในเกณฑ์สีส้มหรือเริ่มมีผลกระทบต่อร่างกาย ซึ่งขณะนี้ก็มีกระแสลมที่พัดผ่านจังหวัดขอนแก่น จึงทำให้ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศลดลงเช่นกัน.

กบง.ตั้งคณะทำงานศึกษาลอยตัวเอ็นจีวี

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเอ็นจีวี มาร์เก็ตเพลส (NGV Marketplace) ที่ร่วมกันระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท ปตท. กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ และเทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี ว่า ล่าสุดคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีการตั้งคณะทำงาน เพื่อศึกษาและปรับปรุงนโยบายลอยตัวก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) ที่มีการใช้มาระยะหนึ่งแล้ว ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะในเรื่องของการชดเชยราคาเอ็นจีวี สำหรับรถขนส่งสาธารณะ ซึ่งปัจจุบัน ปตท. เป็นผู้รับภาระในส่วนนี้

“ตั้งเป้าจะทำให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชน และผู้ใช้บริการรถขนส่งสาธารณะโดยตรง ซึ่งมองถึงการให้บริการร่วมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ถือครองโดยผู้ที่มีรายได้น้อย ที่จะเป็นการกำหนดโควตาการใช้งานรายเดือน และหักยอดหากมีการใช้จริง แทนที่จะนำเงินไปอุดหนุนในส่วนของผู้ให้บริการ แต่่น โบนัสดังกล่าวยังไม่

การตัดสินใจที่ชัดเจน ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานก่อน” นายกุลิศกล่าว

สำหรับคณะทำงาน ประกอบด้วย บริษัท ปตท. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และกระทรวงคมนาคม ได้พิจารณาว่า ผู้บริโภคที่ได้รับความช่วยเหลือคือ ผู้ประกอบการขนส่ง รถตู้ รถโดยสารขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) รถร่วมขสมก. รถตุ๊กตุ๊ก รวมกว่า 80,000 ราย ซึ่งได้มีการช่วยเหลือมาระยะหนึ่งแล้ว และต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคมากที่สุด เนื่องจากขณะนี้ ปตท. แยกภาระอยู่

ขณะที่การส่งเสริมเอ็นจีวีในระยะยาวนั้น ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น เนื่องจากในอนาคตการใช้รถของผู้บริโภคก็จะเปลี่ยนไป การเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ก็อาจจะเพิ่มมากขึ้น จึงมองว่ารถเอ็นจีวีก็อาจจะน้อยลง โดยกระทรวงได้มีการประกาศออกไปแล้วว่ารถขนส่งสาธารณะในอนาคตก็ไม่จำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงเอ็นจีวีก็ได้ แต่อาจจะเปลี่ยนเป็นรถยนต์อีวีแทน

'กัญจนานำทีมชทพ. บุกหาเสียงถิ่นลุงกำนัน

● เมื่อวันที่ 6 มีนาคม น.ส.กัญจนานิลปอาษา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา นำทีมชุมพลของพรรค ประกอบด้วย นายธีระ วงศ์สมุทร ที่ปรึกษาพรรค นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ รองหัวหน้าพรรค นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรค และ นายวรารัฐ ศิลปอาษา น้องชาย ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบาย และยุทธศาสตร์ของพรรค ขึ้นเวทีปราศรัยขอเสียงให้แก่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนา 6 เขตเลือกตั้งใน จ.สุราษฎร์ธานี

น.ส.กัญจนานิลปอาษา กล่าวว่า เวทีนี้จะไม่โจมตีใคร แต่เป็นการรอดออ่อนขอเสียงชาวสุราษฎร์ธานี ขอโอกาสให้พรรคชาติไทยพัฒนา ซึ่งเป็นพรรคเก่าแก่อันดับ 2 รองจากพรรคประชาธิปัตย์ และขอพูดเรื่องนโยบาย ล้วนๆ ที่จะทำให้ชาว จ.สุราษฎร์ธานี และพี่น้อง ชาวภาคใต้ ยืนยันว่าตนเป็นลูกของพ่อบรรหาร พูดจริง ทำจริง ไม่พูดพล่อยๆ โดยเฉพาะนโยบายด้านการเกษตร ปัญหาเรื่องราคาขาย ราคาปาล์ม

ด้านนายวรารัฐ กล่าวถึงนโยบายหลัก 7 ข้อของแต่ละกระทรวง ว่า 1.การเกษตรทันสมัย มีเงินใช้ทุกครัวเรือน 2.ได้เรียนในสิ่งที่ใช่ ได้ใช้ในสิ่งที่เรียน

ไปเปลี่ยนไปตามการเมือง 3.สร้างสวัสดิการให้ทุกวัย ใส่ใจกับผู้ด้อยโอกาส 4.สร้างสุขภาพแข็งแรงป้องกัน การหาหมอไม่รอนาน 5.เพิ่มงบ อปท. สานต่อท้องถิ่น เข้มแข็ง 6.ทำไทยให้ยั่งยืน พื้นดินสมดุลให้ทุกส่วน และ 7.เมืองสะอาดและปลอดภัย หายใจได้เต็มปอด ขณะที่นายธีระ อธิบายเน้นนโยบายด้านการเกษตร ว่า หลักๆ จะแก้ปัญหาทางพารา ปาล์มมีกำมัน และ ประมงชายฝั่ง ที่จะต้องก้าวทันกับต่างประเทศ และ ราคาต้องสูงขึ้นกว่าปัจจุบัน โดยเชื่อมั่นว่าพรรคชาติไทยพัฒนาต้องทำได้อย่างแน่นอน หากได้รับการเลือกตั้งและอยู่ชักรัฐบาล เพราะหากเป็นฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบอาจจะทำอะไรได้ไม่มากนัก

พร้อมกับเล่าประวัติความเป็นมาของตัวเองว่า ก่อนที่เข้าสู่เวทีการเมือง เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานมาก่อน นายบรรหารเห็นความสำคัญ ประกอบกับตัวเองมีความศรัทธาในตัวนายบรรหารที่พูดจริงทำจริง จึงลาออกจากข้าราชการประจำ เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่นั่นได้ทำงานกับนายบรรหารมาโดยตลอด จนคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าตนเองเป็นคนสุพรรณบุรี

นอกจากนี้หลังจากเวทีปราศรัย น.ส.กัญจนานิลปอาษา พร้อมด้วย นายวรารัฐ ยังได้เดินขอเสียงประชาชนที่มาฟังการปราศรัยอีก โดยมีชาวบ้านถ่ายภาพเซลฟี่เป็นที่ระลึกอีกด้วย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก แม้อากาศจะร้อนระอุ

เหนือ-อีสานแล้งหนัก 17 จังหวัดน่าเป็นห่วง

“พล.อ.ฉัตรชัย”ระบุภัยแล้งน่าห่วง
ลูกกลม “เหนือ-อีสาน”รวม 17 จังหวัด
ซึ่งอากาศร้อนเร็วคาดฝนมาเดือนพ.ค.
นี้ กังวลสถานการณ์พื้นที่นอกระบบ
ชลประทาน อาจต้องดึงน้ำจากพื้นที่
อื่นมาช่วยเสริม ขณะที่ “บิ๊กป้อม” หวั่น
ภัยแล้งกระทบวงกว้าง กำชับทุกเหล่า
ทัพสำรวจและช่วยเหลือทุกพื้นที่เสี่ยง
ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 6 มี.ค.
62 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้ง
ในขณะนี้ที่ระดับน้ำในแต่ละเขื่อนเหลือ
น้อยมากว่า เรื่องนี้ตนได้เตือนในคณะ
รัฐมนตรี(ครม.) ไป 2 สัปดาห์แล้ว
เพราะอากาศร้อนเร็ว โดยสิ่งที่น่าห่วง
คือนอกเขตชลประทาน แต่ที่ผ่านมา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ปรับ
เรื่องการเพาะปลูกเพื่อลดความเสียหาย

ต่อหน้า > 8

■ เหนือ

ต่อจากหน้า 1

หายอยู่แล้ว และจากนี้ไปต้องไปดูว่าน้ำ
สำหรับการอุปโภค บริโภคจะเป็นอย่างไร
ซึ่งขึ้นอยู่กับท้องถิ่นด้วย โดยสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทช.) จะพยายาม
ควบคุมดูแลอยู่ และให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องลงไปดู บางพื้นที่อาจต้องดึงน้ำ
จากพื้นที่อื่นมาช่วยเสริม ส่วนในเขตชล
ประทานยังพอดูแลได้ แต่ทั้งหมดนี้ กระทรวง
เกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานท้องถิ่นจะต้องไปวางแผนรับมือ

ผู้สื่อข่าวถามว่าในเขตชลประทาน
จะเหลือน้ำให้ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ พล.อ.ฉัตร
ชัย กล่าวว่า สำหรับในเขตชลประทาน
จากที่ดูสถานการณ์น้ำสำหรับการอุปโภค
คงไม่เป็นปัญหา เราหาทางช่วยเหลือได้
แต่ที่จะเป็นปัญหาคือภาคการเกษตร ซึ่ง

เรื่องนี้คงต้องไปปรับระบบการปลูก เรา
ต้องพยายามให้ผ่านไปให้ได้

เมื่อถามอีก ว่า ขณะนี้พื้นที่ใดน่า
เป็นห่วงที่สุด พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า มี
17 จังหวัด ทั้งภาคเหนือและภาคอีสาน
โดยหลังจากนี้จะให้ สทช.ชี้แจงสถาน
การณ์ในภาพรวมอีกครั้ง ส่วนที่นายก
รัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงสถานการณ์
ภัยแล้ง ตนก็เข้าใจ เพราะตอนนี้เข้าสู่
สภาวะหน้าแล้งแล้ว แต่ได้พยายามดูแล
อยู่ และคาดว่าในเดือน พ.ค.ฝนก็จะมา
แล้ว

ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม
คาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้จะได้รับ
ผลกระทบในวงกว้าง โดยได้สั่งการทุก
เหล่าทัพ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งใน
ทุกพื้นที่ ให้เฝ้าระวังและเตรียมรับมือ
กับปัญหาไฟป่า และประสานการทำงาน
อย่างใกล้ชิดกับสำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในทุกจังหวัดเพื่อประ
เมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงและสนับ
สุนนกำลังพล เครื่องมือ เครื่องจักรและ
ยานพาหนะ เข้าร่วมบริหารจัดการแก้
ปัญหาน้ำอุปโภคและบริโภคของประชา
ชนในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซาก
หรือเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำ